



เสียงแก้ว NEWSLETTERS



เสียงข่าวสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 65000
โทร 055-267103 แฟกซ์ 055-267103 <http://ms.psu.ac.th>



ฉบับที่ 18 ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

ควจ.ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่4/2560



เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุม MS301 อาคาร MS คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2560 ขึ้น โดยมี อาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม โดยมีการประชุมในเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจ จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

MS Sport Day 2017 ครีกครั้น กีฬาสีภายในคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560



เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ที่อาคารกีฬาในร่ม มรพส. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการกีฬาสีภายในคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และทักษะการทำงานร่วมกันภายในสาขาและเพื่อสร้างความสัมพันธ์แก่นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬา การประกวดกองเชียร์

(ต่อจากหน้า 1) และการประกวดขบวน บรรยายภาคเป็นไปอย่างสนุกสนานและเต็มด้วยความรักความสามัคคี สามารถติดตามภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง Fanpage "คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศประกวดสแตนเชียร์ สาขาวิชาการตลาด
 รางวัลชนะเลิศประกวดขบวน สาขาวิชาการบัญชี
 รางวัลคะแนนรวมกีฬา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

**สาวงามหนุ่มหล่อ ความภาคภูมิใจดาว - เดือน ประจำปีคณะวิทยาการจัดการ
 กับงาน MS Dance Party 2017**



เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการแสดงยังเต็มไปด้วยทักษะที่บูรณาการศิลปวัฒนธรรมผสมผสานกับความสามารถของนักศึกษาซึ่งเหมาะสมกับการเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การประกวดครั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เป็นตัวแทนของสาขาที่มีทักษะความสามารถ มีบุคลิกภาพดี และมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างของคณะวิทยาการจัดการ และเป็นตัวแทนคณะในการประกวดดาว-เดือนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป สามารถติดตามภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง Fanpage "คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" โดยมีผลการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ น.ส.พิมพ์ชนิกา อ่านชำนาญ การตลาด / นายมหรณพ เขียวประเสริฐ นิเทศศาสตร์
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.อัจฉริญา พยัคฆ์เกษม นิเทศศาสตร์ / นายวิศวะ พึ่งแย้ม การตลาด
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.จารุวรรณ เปพะนัส ทรัพยากรมนุษย์ / นายบุญญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น"แม็คโคร มิตรแท้ใจช่วย"



เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 450 ที่นั่ง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นำโดย ผศ.จีรภัทร ใจอารีย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดโครงการแม็คโคร มิตรแท้ใจช่วย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจิรา ทับทิม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรจาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) คุณกัลยาณี ทศนานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาลูกค้า โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกแก่นักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาความรู้ชุมชนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก แก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก เพื่อสามารถพัฒนาตนเองให้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป



PHOTO LIFE
CA
Workshop
"Photo Life" ฝึกคนสร้างภาพ
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
เวลา 12.30 - 17.00 น.
วิทยากร : นายอนุรักษ์ รักการศิลป์ ช่างภาพมืออาชีพ
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

ขอเชิญร่วมสัมมนา "Photo Life" ฝึกคนสร้างภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กลุ่ม 2 คณะวิทยาการจัดการ มรพศ. จัดโครงการสัมมนา "Photo Life" ฝึกคนสร้างภาพ โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 450 ที่นั่ง คณะวิทยาการจัดการ โดยจะพบกับกิจกรรม "Find Out Photo me" (ตามหาภาพของฉัน) ชมนิทรรศการภาพถ่าย โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุรักษ์ รักการศิลป์ ช่างภาพมืออาชีพ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ขอเชิญร่วมงาน "สานสัมพันธ์พี่น้องนิเทศศาสตร์"

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม สานสัมพันธ์พี่น้องนิเทศศาสตร์ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภายใต้แนวคิด "วิถีบ้านทุ่งยุคพอเพียง" ณ ศูนย์กีฬาในร่ม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ ในวันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 - 16.00 น. ภายในงานมีการจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแข่งขันแชร์บอลรวมชาย - หญิง และกีฬาพื้นบ้านต่างๆอีกมากมาย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย

CA
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมงาน
"สานสัมพันธ์พี่น้องนิเทศศาสตร์"
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
วันพุธที่ 27 กันยายน ๒๕๖๐
ถึงเวลา ๐๗.๐๐ เป็นต้นไป
ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ๑
"วิถีบ้านทุ่ง ยุคพอเพียง"
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔